



ประกาศโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร  
เรื่อง แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

สืบเนื่องจากเสี่ยงสะท้อนถึงความกังวลของผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเรียนปกติในชั้นเรียนได้ ประกอบกับการเข้าถึงการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบต่างๆ ทำให้นักเรียนไม่สามารถเรียนได้เต็มที่ อาจส่งผลถึงการสอนในระดับต่างๆ ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการสื่อสารความเข้าใจในการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนสำโรงวิทยาคารจึงขอแจ้งแนวทางการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และตัดสินผลการเรียนตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ให้ดำเนินการตามเกณฑ์ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. การตัดสินผลการเรียนรายวิชา ให้นำคะแนนระหว่างเรียนรวมกับคะแนนปลายภาคตามสัดส่วนที่หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยให้มีการยืดหยุ่น เพื่อลดความกดดัน และความเครียดของนักเรียน

๒.๑ คะแนนระหว่างเรียนหรือคะแนนกลางภาค

กรณีสถานการณ์ COVID - 19 ยังไม่คลี่คลาย และยังคงเรียนผ่านออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเรียนปกติในชั้นเรียน(On site) ให้ครูผู้สอนพิจารณาจากใบงานที่มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติ สังเกตพฤติกรรมขณะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามช่องทางที่หลากหลาย และการเข้าถึงการเรียนรู้ของนักเรียน การตอบคำถาม การพูดคุย การนำเสนอผ่านช่องทางในรูปแบบต่างๆ เช่น คลิปวิดีโอ โอน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น โดยมีการบูรณาการประเมินชิ้นงานกับหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อลดปริมาณงานของนักเรียน ตามความเหมาะสมแต่ละรายวิชา

๒.๒ คะแนนปลายภาค

กรณีสถานการณ์ COVID - 19 ยังไม่คลี่คลาย และยังคงเรียนผ่านออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเรียนปกติในชั้นเรียน(On site) ครูผู้สอนไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนจากการสอบโดยข้อสอบเพียงอย่างเดียว

อาจพิจารณาจากผลงาน/ชิ้นงาน แฟ้มสะสมผลงาน การสอบปากเปล่าทางไลน์ ชุม หรืออื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมของรายวิชา ครูผู้สอน และนักเรียน

### ๓. การนับเวลาเรียน

กรณีสถานการณ์ COVID – 19 ยังไม่คลี่คลาย และยังคงเรียนผ่านออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเรียนปกติในชั้นเรียน(On site) ให้นับเวลาเรียนการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ หรือการนับเวลาที่นักเรียนใช้ในการทำผลงาน/ชิ้นงาน ตามที่ครูมอบหมาย โดยให้มีการยืดหยุ่นเพื่อลดความเครียด ความกดดัน บนพื้นฐานความปลอดภัยของนักเรียน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นายไพโรจน์พร ภูพานานันต์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาคาร